

สหประกันชีวิต เยือนใต้หวันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่อีก 2 คน เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศใต้หวัน ภายใต้โครงการ CULROC Exposure Program 2012 “The Poverty Alleviation Program” ซึ่งจัดโดย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งใต้หวัน (Credit union league of the republic of china : CULROC) โดยมี Mr. Wallis Pelin ประธานกรรมการดำเนินการ CULROC กล่าวเปิดโครงการ และมอบวุฒิบัตรในพิธีปิดการอบรม มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 3 ประเทศ รวม 8 คน คือ ประเทศเนปาล 1 คน ประเทศฟิลิปปินส์ อีก 2 คน และประเทศไทย มีผู้แทนจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 คน และ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด 3 คน ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศใต้หวัน

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับโครงการ CULROC Exposure Program เป็นโครงการที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งใต้หวันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ และองค์กรสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย (ACCU) ได้ศึกษาแลกเปลี่ยน ตลอดจนเรียนรู้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนใต้หวัน และในปี 2555 นี้ได้กำหนดหัวข้อโครงการ การลดปัญหาความยากจน ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนียนใต้หวันมีบทบาทอย่างสำคัญในการบรรเทาความยากจนของสมาชิก

นอกจากนี้ CULROC ยังได้จัดโปรแกรมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Chi Nan ด้านโครงการ Asset based Program เพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถวางแผนทางการเงิน เมื่อต้องการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนให้การฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประสานงานร่วมกับ CULROC โดยการสนับสนุนของภาครัฐ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องสะสมเงินเดือนละ 25 ดอลลาร์สหรัฐ ศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนียน Meisi ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของชนพื้นเมือง สมาชิกสหกรณ์จึงรับจำกัดเฉพาะชนพื้นเมืองเท่านั้น สหกรณ์จัดให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ไม่มีเงินรับฝาก ตลอดจนสวัสดิการอื่นๆ เช่นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Feng Chia ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในใต้หวันที่จัดให้มีคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความสมดุลงานด้านความรู้เชิงธุรกิจ จิตสำนึกความรับผิดชอบของสังคม และการจัดการภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงกำไร โดยจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ได้เยี่ยมชมห้องสมุด ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น e-books ประมาณร้อยละ 70 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาก

มาย ศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนียน **Daho** สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สหกรณ์ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 3 ประเภท ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น 2) เงินกู้ยืม 2.5 เท่าของมูลค่าหุ้น และ 3) เงินกู้ยืม 5 เท่าของมูลค่าหุ้น ไม่มีการรับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิก จัดให้มีการประกันประเภทต่างๆ แก่สมาชิก เช่น LP/LS ประกันโรคมะเร็ง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปัจจุบันสหกรณ์กำลังประสบกับการที่สมาชิกลำเงินฝากหุ้นเพียงอย่างเดียวไม่กู้เงินจากสหกรณ์ แต่กู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรแทน เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ สามารถให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้ ในกรณีนี้ สหกรณ์ ร่วมกับ CULROC อยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขต่อไป